

Số: /KH-UBND

Tân Yên, ngày tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Yên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Yên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 25), UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong toàn huyện về văn hóa, về con người Tân Yên tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhằm đưa sự nghiệp văn hóa thông tin của huyện phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ, bảo đảm tính khả thi; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đơn vị, địa phương, phù hợp với điều kiện chung của huyện, tạo sự phát triển đồng bộ môi trường văn hóa, con người văn hóa, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung và đúng tiến độ theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

Triển khai xây dựng nghị quyết nhằm xây dựng văn hóa, con người Tân Yên phát triển toàn diện, bền vững; vì mục tiêu xây dựng huyện Tân Yên thành "*Miền quê đáng sống*". Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Chăm lo xây dựng con người Tân Yên có nhân cách, đạo đức, có lối sống tốt đẹp và mang đậm đặc trưng vùng đất Cầu Vòng lịch sử: "*Thân thiện, cần cù, năng động sáng tạo và giàu lòng mến khách*".

* Mục tiêu đến năm 2025:

+ Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng từ 80% hộ gia đình trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; từ 80% thôn, tổ dân phố trở lên đạt danh hiệu văn hóa, gắn với xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao; 100% thị trấn duy trì đạt chuẩn đô thị văn minh; từ 80% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt chuẩn văn hóa.

+ 100% thôn, tổ dân phố và 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH, TT & DL.

+ 100% các trường học thực hiện giáo dục thể chất đảm bảo chuẩn chất lượng.

+ 100% cán bộ công chức văn hóa - xã hội cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

* Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030:

+ Huyện Tân Yên có nhà văn hóa thanh thiếu nhi (*hoặc trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi*), có thư viện, sân vận động đạt tiêu chuẩn.

+ Từ 50% di tích xếp hạng trở lên được trùng tu, tôn tạo.

+ Từ 80% trở lên các trường học đạt chuẩn văn hóa và từ 50% trở lên các trường đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy.

+ 100% người trong độ tuổi lao động được qua đào tạo; thu hút, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành văn hóa.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Yên

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ quan tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phát triển, sáng tạo văn hóa; giáo dục và định hướng hưởng thụ văn hóa lành mạnh; tham gia đánh giá, giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, chương trình xây dựng văn hóa, con người Tân Yên.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hàng năm

tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” trên địa bàn toàn huyện.

Tổ chức phát động phong trào “**Văn hoá nêu gương**” ở tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, các thôn, tổ dân phố... Trong đó, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước. Đồng thời, hằng năm, thủ trưởng, cán bộ, đảng viên...trong các cơ quan, đơn vị phải đăng ký từ 1-3 việc nêu gương nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết. *Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện: Hằng năm.*

Hằng năm, giao Phòng VH&TT huyện hướng dẫn, chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành VH&TT&TNXH huyện tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản.

Xây dựng “**Tiêu chí vinh danh các gia đình, dòng họ khuyến học tiêu biểu**” và hàng năm tổ chức vinh danh nhằm lan tỏa trong cộng đồng. Hằng năm lựa chọn từ 10-15 gia đình, dòng họ để tôn vinh tại Hội nghị tổng kết năm học của huyện. *Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Năm 2022.*

Xây dựng bộ “**Quy tắc ứng xử nơi công cộng**”. *Cơ quan thực hiện: Phòng VH&TT huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: năm 2022.*

Xây dựng bộ tiêu chuẩn “**Công dân Tân Yên tiêu biểu**” để phát động trong toàn dân, hàng năm tổ chức vinh danh các công dân Tân Yên tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hằng năm, lựa chọn từ 20-25 công dân tiêu biểu để tôn vinh. *Cơ quan thực hiện: Phòng VH&TT huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Năm 2022.*

2.2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, như hệ thống nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, kết nối các hoạt động thư viện huyện với thư viện xã và tủ sách cơ sở, tủ sách các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang; xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Đề nghị Liên đoàn lao động huyện, hằng năm tiếp tục quan tâm duy trì tổ chức “**Ngày hội văn hóa công nhân lao động**” để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đội ngũ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời, hằng năm lựa chọn 01 doanh nghiệp để làm điểm về

xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp qua đó góp phần tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; góp phần nâng cao chất lượng, số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn.

Giao Phòng VH&TT huyện tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Đề án số 216/ĐA-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện về việc Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 436/KH-UBND huyện của UBND huyện Tân Yên về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam....

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn. *Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH-TT&TT huyện chủ trì phối hợp với Phòng VH&TT huyện và UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện năm 2022.*

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Hằng năm phát động mỗi người dân tự chọn 01 môn thể thao để luyện tập; các gia đình phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất từ 1 đến 2 câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên; các trường học thực hiện đầy đủ và có chất lượng giờ thể dục chính khóa và ngoại khóa; các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội, công an rèn luyện thể thao thường xuyên, tích cực tham gia các hội thi, các giải thể thao trong ngành và ngoài ngành. *Cơ quan thực hiện: Phòng VH&TT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Hằng năm.*

Tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, phát huy vai trò phản biện xã hội của các tổ chức xã hội và công dân đối với việc tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức. “Tư diễn biến”, “Tư chuyên hóa” trên lĩnh vực văn hóa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đưa tin lệch lạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Hằng năm, giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. Quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Yên

Tăng cường thời lượng và chất lượng quảng bá, tuyên truyền về văn hóa, con người Tân Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; Trang thông tin điện tử của

các cơ quan, đơn vị trong huyện. Mở chuyên trang “Văn hóa, con người Tân Yên” trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Khai thác có hiệu quả các phương tiện internet như: Mạng xã hội zalo, facebook... qua đó nhằm giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hoạt động văn hóa, giáo dục nổi bật để nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống lại các quan điểm, hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, con người Tân Yên trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện, xã. *Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH-TT&TT huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.*

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên có ý thức “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*”. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Có biện pháp phù hợp để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, định hướng thẩm mỹ cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh.

Giao cho Phòng VH&TT và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện hằng năm chủ động phối hợp với các ngành dọc cấp trên đăng cai tổ chức từ 01-02 sự kiện lớn, hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp tỉnh, quốc gia, thông qua đó nhằm tăng cường giới thiệu nét đẹp văn hóa và con người Tân Yên đến các địa phương trong và ngoài tỉnh; đồng thời tranh thủ cơ hội để quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác đầu tư, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện.

Hằng năm, đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên có định hướng, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan tuyên truyền của huyện, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tổ dư luận xã hội, bản tin thông báo nội bộ của các cấp, các ngành đề thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp Nhân dân; đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và thông tin độc hại trên mạng xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

2.4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và hoạt động trên lĩnh vực văn hóa

Hằng năm, quan tâm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin từ huyện tới cơ sở. Đồng thời, quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống đội ngũ cộng tác viên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Coi trọng quy hoạch, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ ở cơ sở; lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở có năng lực, chuyên môn phù hợp, có đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hội nhập và phát triển bền vững.

Hằng năm, giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện mở mới và duy trì từ 05-07 lớp năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

nhằm phát hiện các nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho sự nghiệp văn hóa thông tin của huyện.

2.5. Tăng cường huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Tân Yên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nguồn lực từ ngân sách nhà nước và của toàn xã hội để đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Yên.

Giao Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng VH&TT huyện tham mưu cho UBND huyện bố trí ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển văn hóa, con người theo kế hoạch hằng năm, trung hạn, dài hạn một cách phù hợp, tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa lớn phục vụ cho huyện về đích nông thôn mới vào năm 2025 như: Khu liên hợp văn hóa thể thao huyện, thư viện, nhà truyền thống, quảng trường, công viên văn hóa núi Mây, trung tâm tổ chức các sự kiện...

UBND các xã, thị trấn cần tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến thôn theo hướng đồng bộ, phù hợp, phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Đặc biệt, đối với các xã về đích nông thôn mới nâng cao cần tập trung đầu tư hoàn thiện 100% các tiêu chí số 4 về xây dựng thiết chế văn hóa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ VHTT&DL.

Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, tập trung chủ yếu ở cơ sở; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống. Bổ sung các giải pháp phù hợp để thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo quy hoạch được phê duyệt.

Quan tâm, đầu tư kinh phí, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại để Đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở phát triển theo kịp xu thế chung của ngành của xã hội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện kế hoạch, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí hằng năm để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương (*Kế hoạch thực hiện gửi về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 15/1 hàng năm*).

2. BCD phong trào TĐĐKXDĐSVH và CTGD huyện tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; phân công nhiệm vụ cụ

thể cho các ngành thành viên nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị- xã hội truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu thực hiện tốt nghị quyết.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Hàng năm có trách nhiệm phối hợp với Phòng VH&TT huyện, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho việc xây dựng kế hoạch này.

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức huyện, làm đầu mối tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này.

Tham mưu tổ chức sơ kết vào quý II/2023 và tổng kết thực hiện Nghị quyết vào quý IV/2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện;
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Quốc Hưng